

Q1 : Tôi muốn bắt đầu kinh doanh nhà hàng thì có thể được tư vấn tại đâu?

A1: Để bắt đầu kinh doanh nhà hàng, bạn cần được cấp giấy phép kinh doanh theo Luật an toàn vệ sinh thực phẩm. Vui lòng liên hệ với trung tâm y tế gần nhất tại nơi dự định bắt đầu kinh doanh để được tư vấn.

Quầy tư vấn tại trung tâm y tế	Số điện thoại	Địa bàn quản lý
Phòng vệ sinh đời sống – Trung tâm y tế Gifu	058-380-3003	Thành phố Hashima, Thành phố Kakamigahara, Quận Hashima
Phòng vệ sinh đời sống – Trung tâm Motosu-Yamagata	058-264-1111 (Tổng đài)	Thành phố Mizuho, Thành phố Yamagata, Thành phố Motosu, Quận Motosu
Phòng vệ sinh đời sống – Trung tâm y tế Seino	0584-73-1111 (Tổng đài)	Thành phố Ogaki, Thành phố Kaizu, Quận Yoro, Quận Fuwa, Quận Anpachi
Phòng vệ sinh đời sống – Trung tâm Ibi	0585-23-1111 (Tổng đài)	Quận Ibi
Phòng vệ sinh đời sống – Trung tâm y tế Seki	0575-33-4011 (Tổng đài)	Thành phố Seki, Thành phố Mino
Phòng vệ sinh đời sống – Trung tâm Gujo	0575-67-1111 (Tổng đài)	Thành phố Gujo
Phòng vệ sinh đời sống – Trung tâm y tế Chuno	0574-25-3111 (Tổng đài)	Thành phố Minokamo, Thành phố Kani, Quận Kamo, Quận Kani
Phòng vệ sinh đời sống – Trung tâm y tế Tono	0572-23-1111 (Tổng đài)	Thành phố Tajimi, Thành phố Mizunami, Thành phố Toki
Phòng vệ sinh đời sống – Trung tâm y tế Ena	0573-26-1111 (Tổng đài)	Thành phố Nakatsugawa, Thành phố Ena
Phòng vệ sinh đời sống – Trung tâm y tế Hida	0577-33-1111 (Tổng đài)	Thành phố Takayama, Thành phố Hida, Quận Ono
Phòng vệ sinh đời sống – Trung tâm Gero	0576-52-3111 (Tổng đài)	Thành phố Gero
Phòng vệ sinh thực phẩm – Trung tâm y tế thành phố Gifu	058-252-7194	Thành phố Gifu

Q2 : Chế biến và kinh doanh cơm hộp có cần giấy phép kinh doanh không?

A2: Chế biến cơm hộp cần có giấy phép kinh doanh. Khi bán tại cơm hộp tại các lễ hội thì cần nộp thông báo kinh doanh. Nếu bạn dự định sản xuất, kinh doanh thực phẩm xin vui lòng liên hệ tới quầy tư vấn của các trung tâm y tế trong địa phận quản lý mà bạn có dự định chế biến, kinh doanh.

Q3 : Có tiêu chuẩn nào đối với cơ sở vật chất của nhà hàng hay không?

A3: Có các tiêu chuẩn về kết cấu và trang thiết bị của nhà hàng. Trước khi xây dựng, vui lòng mang theo bản vẽ mặt bằng bên trong cửa hàng (tài liệu có ghi lối ra vào,v.v. và các thiết bị như bồn rửa, thiết bị vệ sinh, bếp ga, bình nóng lạnh, tủ lạnh,v.v.) tới trung tâm y tế. Tại đó, bạn sẽ được giải thích chi tiết xem cửa hàng có phù hợp tiêu chuẩn hay không.

Q4 : Để kinh doanh nhà hàng có cần chứng chỉ đầu bếp không?

A4: Trong nhà hàng cần có người phụ trách vệ sinh thực phẩm. Nếu có chứng chỉ đầu bếp của Nhật thì người đó có thể đảm nhận luôn công việc quản lý vệ sinh thực phẩm. Nếu không có chứng chỉ thì có thể trở thành người quản lý vệ sinh thực phẩm bằng cách tham gia “Khóa tập huấn bồi dưỡng người quản lý vệ sinh thực phẩm” có thời lượng khoảng 6 giờ. Chi tiết xin vui lòng xem tại trang web của Hiệp hội an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gifu.

Q5 : Người quản lý vệ sinh thực phẩm là gì?

A5: Là người chịu trách nhiệm quản lý vệ sinh trong khu vực bếp và đào tạo về vệ sinh cho nhân viên. Người quản lý vệ sinh thực phẩm bắt buộc mỗi năm 1 lần phải tham gia “Khóa tập huấn người quản lý vệ sinh thực phẩm”.

Q6 : Khi tôi nộp đơn xin được cấp giấy phép kinh doanh thì cán bộ của trung tâm y tế sẽ điều tra những gì?

A6: Cán bộ của trung tâm y tế sẽ kiểm tra thực tế cơ sở nơi bạn dự định mở cửa kinh doanh để xem cơ sở đó có phù hợp với các tiêu chuẩn xây dựng như trong bản vẽ đã nộp hay không. Cơ sở không đạt tiêu chuẩn sẽ không được cấp phép kinh doanh.

Q7 : Bán thức ăn nhanh (fastfood) bằng xe ô tô thì có tiêu chuẩn nào không?

A7: Có tiêu chuẩn về các thiết bị bảo quản lạnh khi kinh doanh ăn uống bằng xe ô tô. Trước khi tiến hành kinh doanh hãy mang theo bản vẽ thiết kế bên trong xe đến trung tâm y tế để được giải thích chi tiết.

Q8 : Tôi muốn bán sandwich trên xe ô tô.

A8: Bạn có thể bán hàng nếu có thiết bị bảo quản lạnh. Tuy nhiên, trường hợp sản xuất cần phải có giấy phép kinh doanh xe ô tô. Nếu có địa chỉ cất giữ xe ô tô trong địa bàn tỉnh Gifu thì cần lên hệ đến trung tâm y tế có thẩm quyền. Nếu địa chỉ cất giữ xe ngoài địa bàn tỉnh Gifu thì vui lòng liên hệ đến trung tâm y tế quản lý địa bàn nơi kinh doanh.

Q9 : Tôi có thể dừng xe để bán đồ ăn uống ở bất cứ địa điểm nào phải không?

A9: Không. Để đỗ xe lại bán hàng thì cần được cho phép của chủ sở hữu địa điểm đó. Ngoài ra, trên nguyên tắc, thông thường việc bán hàng trên đường phố sẽ không được cho phép.

Q10 : Thời gian kể từ khi nộp đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh nhà hàng đến khi nhận được giấy phép là bao lâu?

A10: Nếu không có vấn đề gì đặc biệt thì sẽ cần khoảng 2 tuần kể từ khi nộp đơn.

Q11: Tôi đang có dự định kinh doanh nhà hàng trong địa bàn tỉnh Aichi thì giấy phép kinh doanh mà tôi đã được cấp tại tỉnh Gifu có hiệu lực bên ngoài tỉnh Gifu hay không?

A11: Giấy phép kinh doanh của cửa hàng cố định chỉ có hiệu lực với chính cửa hàng đó. Vì vậy, nếu kinh doanh cửa hàng cố định tại tỉnh Aichi thì cần giấy phép của trung tâm y tế tỉnh Aichi.

Q12 : Dù chuyển địa điểm cửa hàng thì tôi vẫn sử dụng được giấy phép kinh doanh hiện tại phải không?

A12: Giấy phép được cấp cho từng cơ sở, vậy nên trường hợp bạn chuyển địa điểm, giấy phép đó sẽ không còn hiệu lực. Bạn cần phải xin cấp phép kinh doanh cho địa điểm mới. Vui lòng nộp đơn hủy giấy phép kinh doanh đối với địa điểm cũ.

Q13: Tôi đã nhận chuyển nhượng một cửa hàng có giấy phép kinh doanh thì tôi có thể kinh doanh bằng giấy phép của chủ kinh doanh trước hay không?

A13: Kể từ ngày 13/12/2023 có thể chuyển nhượng hoạt động kinh doanh. Do vậy, xin vui lòng liên hệ đến trung tâm y tế trực quản để biết thông tin chi tiết.

Q14 : Thời hạn có hiệu lực của giấy phép kinh doanh là bao lâu?

A14 : Giấy phép có hiệu lực trong vòng 5 năm.

Q15 : Chi phí làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép kinh doanh là bao nhiêu?

A15: Chi phí của thủ tục đề nghị cấp giấy phép kinh doanh nhà hàng là 16.000 Yên. Phí thủ tục khác nhau tùy theo ngành nghề, vì vậy, vui lòng liên hệ trước với bộ phận tiếp nhận thông tin của trung tâm y tế để được giải đáp.

Q16 : Tôi phải làm gì với giấy phép kinh doanh khi ngừng kinh doanh nhà hàng?

A16: Cần làm thủ tục ngừng hoạt động kinh doanh khi dừng kinh doanh. Bạn bắt buộc phải thông báo tới bộ phận tiếp nhận thông tin của trung tâm y tế.